

# แรงงาน เดินหน้าวาระปฏิรูปแรงงาน เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจปัญหาคุ้มครองในพื้นที่เสี่ยง



กระทรวงแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดินหน้าวาระปฏิรูปด้านแรงงาน

ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีการใช้แรงงานต่างด้าวเข้มข้น กำชับนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
ป้องกันปัญหาคุ้มครองด้านแรงงาน พร้อมลดปัญหาการประสบนอันตรายจากการทำงาน

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน

ในพิธีเปิด การอบรมโครงการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองด้านแรงงานและการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

ลูกจ้างในจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอ

กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครว่า ปัญหาคุ้มครองเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่ง พ

ลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองด้าน

แรงงาน เป็นหนึ่งในวาระปฏิรูปแรงงาน 8 วาระ โดยมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโทษ

การใช้แรงงานเด็กให้สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการตรวจบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทำความผิด และ

เพื่อขยายผลการดำเนินการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการคุ้มครองด้านแรงงานให้เป็นรูปธรรม กสร.ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและ

ภูมิภาคดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดหรือพื้นที่ที่มี

แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการคุ้มครองด้านแรงงาน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการอบรมในวันนี้เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสูง

และมีการใช้แรงงานต่างด้าวจำนวนมาก ประกอบกับแรงงานต่างด้าวมักเป็นผู้ติดตามซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยว

กับการใช้แรงงานเด็กไม่ถูกต้องด้วย ได้ทราบถึงนโยบายของกระทรวงแรงงานในการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองด้าน

แรงงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ได้สร้างความร่วมมือในการ

ป้องกันและลดปัญหาการประสบนอันตรายจากการทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานในพื้นที่ด้วย

การอบรมโครงการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองด้านแรงงานและการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงานของลูกจ้างในจังหวัด

สมุทรสาคร มีผู้แทนนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน